

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

Số: /SNN-VP

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND
tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 209/NQ-
CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ.

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 3419/SLĐTĐBXH- LĐVL ngày 11/11/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 209/NQ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến góp ý như sau:

Tại Mục **V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**: “Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người sử dụng các máy, thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình mới hiện nay. Quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về ATVSLĐ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.”

Đề nghị sửa thành: **Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**: “Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y trong quá trình sản xuất nông nghiệp và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và tuân thủ việc sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, các khu sản xuất nông nghiệp tập trung và làng nghề theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định. Tổ chức kiểm tra, đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm về ATVSLĐ trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, Các PGĐ Sở;
- Lưu: VP.

**K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Thọ

